



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม
ตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การรับสมัครที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเรียงลำดับจากผู้สมัครที่ได้รับคะแนนการสอบสัมภาษณ์ที่สูงสุดลงมา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยผู้สมัครที่ประสงค์ขอทราบผลคะแนนของตนเอง ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนด้วยตนเอง โดยยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในวันและเวลาราชการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยธรรณัฐ สกฤตญพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม
ตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๑	๐๘	นางนันทนา ศรีวิชัย
๐๒	๐๑	นางสาวศุภาพร บัวเงิน
๐๓	๐๓	นางสาวสาวิตรี ยอดสุภา
๐๔	๐๒	นางสาววิราภรณ์ ใหม่หล้า

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น โดยมีเงื่อนไขว่า จะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นเมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑ ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายให้ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เพื่อส่งคืนส่วนราชการที่จัดโครงการต่อไป